

ไขข้อข้องใจการปรับคุณวุฒิและการนำคุณวุฒิลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

นำเสนอเมื่อ : 9 ม.ค. 2560

สถานี ก.ค.ศ.

ไขข้อข้องใจการปรับคุณวุฒิและการนำคุณวุฒิลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เมื่อปลายปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ

1) การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ว20/2559 และ ว26/2559) และ

2) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ว 24/2559) ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และมีบางประเด็นที่มีการสอบถามเขามายังสำนักงาน ก.ค.ศ. เพิ่มเติม ซึ่งเป็นประเด็นคำถามที่น่าสนใจ

ในสัปดาห์นี้จึงนำข้อคำถามเหล่านั้นมาบอกกล่าวให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. หากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก หรือได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอก ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ก่อนที่จะประกาศใช้หลักเกณฑ์ทั้ง 2 หลักเกณฑ์นี้ ถึงแม้จะเป็นคุณวุฒิทางบริหารการศึกษา สามารถนำมาปรับเพิ่มคุณวุฒิ ปรับเงินเดือน และลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้ ใช่หรือไม่

ตอบ กรณีคำถามดังกล่าว เพื่อให้เกิดความกระจ่าง ขอแยกคำตอบออกเป็น 2 ประเด็น คือ

1) ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก หรือได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอก ก่อนที่จะประกาศใช้หลักเกณฑ์ฯ ว20/2559 ถึงแม้จะเป็นคุณวุฒิทางบริหารการศึกษา สามารถนำมาขอลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้

2)

สำหรับการนำคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษานั้นมาขอรับเพิ่มคุณวุฒิและการรับเพิ่มเงินเดือน จะใดหรือไม่

คุณวุฒิดังกล่าวต้องสำเร็จการศึกษาหลังบรรจุและแต่งตั้งและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์ฯ ว 24/2559 ซึ่งต้องดูรายละเอียดเป็นกรณี ๆ ไป

2. ขณะนี้ได้ไปสอบเข้าศึกษาต่อไว้แล้ว และได้ขออนุญาตลาเรียนไว้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2559 และลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว

กรณีนี้สามารถนำมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้หรือไม่

ตอบ ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งกำลังศึกษาต่อหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำวุฒิดังกล่าวมาปรับลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้

3. หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จะต้องศึกษาในสาขาวิชาที่สอน หรือสาขาวิชาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ใช่หรือไม่

ตอบ กรณีที่จะขอรับเพิ่มคุณวุฒิและปรับเงินเดือน หากเข้าศึกษาต่อหลังวันที่ 28 ธันวาคม 2559

และกรณีจะขอให้คุณวุฒิมาขอลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดยเข้าศึกษาหลังวันที่ 9 ธันวาคม 2559 จะต้องเป็นวุฒิจาก ก.ค.ศ. รับรอง และเป็นวุฒิจากสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว หรือเป็นวุฒิจากสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้ขอได้ทำการสอนหรือเคยทำการสอน หรือสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ตามที่สว.ราชการกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.

หวังว่าคำถาม คำตอบ ที่นำมาบอกกล่าวในวันนี้ จะทำให้คุณครูทุกท่าน ได้คลายความสงสัยและมีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.” [หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560](#)

ขอบคุณที่มาจาก [เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 มกราคม 2559](#)